

Tái chế theo phong cách mới



Nếu muốn được tư vấn về các thủ tục hành chính hay các chế độ hỗ trợ, **hãy gọi tới KICC**

☎ 078-742-8721

(Hỗ trợ tiếng Việt vào thứ 2,4, từ 9:00~17:00)

không hỗ trợ từ 12:00~13:00)



Điểm thu nguyên liệu tái chế

Điểm thu nguyên liệu tái chế này có tên tiếng Nhật là Shigen-kaishu-suteshon.

Những điểm này có thể thu nhận nhiều loại nguyên liệu tái chế, trong đó tập trung vào các loại nhựa. Ngoài những loại nhựa thông thường như chai nhựa, khay đựng thực phẩm ra, một số điểm còn nhận cả xốp bọc giảm chấn, bàn chải răng v.v.

Những loại nguyên liệu có thể thu nhận được hướng dẫn bằng hình minh họa để hiểu nên sẽ không gây khó cho người dân khi mang đến. Đừng quên rửa sạch món đồ đó trước khi đem đến đây nhé.



Một số điểm còn phục vụ cà phê miễn phí. Ngoài việc nghỉ giải lao tại đây khi mang đồ tới tái chế, bạn có thể tới đây chỉ để trò chuyện với ai đó.

Chi tiết về giờ mở cửa và các thông tin khác, hãy xem mã bên phải.



Hoạt động vì môi trường tại Kobe

Hoạt động dọn dẹp bờ biển được tổ chức hàng tháng tại bờ biển Suma. Bạn có thể tham gia để góp phần làm sạch môi trường biển ở đây hoặc chỉ để vận động cơ thể. Hoạt động tiếp theo sẽ được tổ chức vào thứ 7, ngày 2/3 (bắt đầu lúc 10:00) tại khu vực sân lớn Chuo-hiroba ở khu vực ven biển Suma.

Bạn không cần đặt lịch trước.

Thông tin chi tiết hãy xem ở mã bên dưới.



Bánh kẹo kiểu Âu của Kobe

Tại Kobe, có rất nhiều cửa hàng bánh kẹo kiểu Âu. Những cửa hàng này bắt đầu xuất hiện và lan rộng từ năm 1868, năm mở cửa cảng Kobe.

Thời điểm này, rất nhiều văn hóa từ phương tây thông qua cảng để vào với thành phố Kobe, trong đó có cả văn hóa làm bánh kẹo.

Bánh kẹo kiểu Âu tại Kobe là thứ mà các bạn không thể bỏ qua. Hãy xem trong mã bên dưới để biết thêm thông tin về các cửa hàng bánh kẹo này (bằng tiếng Nhật).



Đi thăm 8 ngôi đền tại Kobe



Cái tên của khu vực trung tâm Sannomiya có nguồn gốc từ ngôi đền mang tên Sannomiya (tạm dịch là “Đền số ba”. Tuy nhiên, ở Kobe, không chỉ có ngôi đền này mà còn thêm 7 ngôi đền khác có số từ 1 đến 8 ở trong tên của mình. Những ngôi đền này nằm rải rác từ ga Sannomiya đến ga Kobe. Bạn có thể sử dụng xe bus hoặc tàu điện ngầm để đi thăm các ngôi đền này trong một ngày.

Vé đi tàu điện ngầm, xe bus 1 ngày được bán với giá 1.040 yen tại các ga tàu điện ngầm (ngoại trừ ga Tanigami).

Danh sách các đền có tại mã bên phải.



Sự kiện Open KIITO

Đây là sự kiện quy mô lớn tại KIITO. Tại sự kiện này, người tham gia không chỉ được tham quan cơ sở vật chất của KIITO mà còn có cơ hội thăm khu vực làm việc của các nhà thiết



kế trong lĩnh vực kiến trúc, chế tác hình ảnh đặt trụ sở tại KIITO. Trong sự kiện, người tham gia còn có thể tham gia các chương trình giới thiệu về lịch sử từ thời cơ sở này còn là Sở kiểm tra tư tưởng, các chương trình trải nghiệm hay thưởng thức các món ăn nữa.

Thời gian: 11h~16h thứ 7 ngày 2/3.

Sự kiện này không thu vé vào cửa và đối với đa số các chương trình được tổ chức bạn không cần đăng ký trước khi đến đây.

Thông tin chi tiết xin xem tại mã bên phải.



Chương trình biểu diễn ngoài trời

Tại các điểm tập trung đông người ngoài trời như khu vực trước ga tàu hay các trung tâm mua sắm, bạn có thể sẽ gặp những buổi biểu diễn nghệ thuật hay âm nhạc của các nghệ sỹ chuyên nghiệp. Hãy nán lại để tận hưởng những giây phút ấy, chắc chắn đó sẽ là khoảng thời gian nhẹ nhàng, thư thái với bạn.



Khu vực Seishin:

11h~17h thứ 7, ngày 2 tháng 3

Tại 西神中央ホール交流広場

11h~17h Chủ nhật, ngày 17 tháng 3

Tại 西神プレンティ広場

Khu vực ga Myodani:

14:30~15:30 thứ 7, ngày 9 tháng 3

Tại 名谷駅前広場 (Khu sân rộng ở ga Myodani)

Khu vực Motomachi:

13:00~13:30 và 14:00~14:30, CN ngày 10 tháng 3

Tại khu vực gần lối vào phía đông của 元町一番街本通り

Thông tin chi tiết xin xem ở mã bên.



Triển lãm mỹ thuật Nitten

Đây là triển lãm mỹ thuật có quy mô lớn nhất Nhật Bản. Có khoảng 530 gồm các tác phẩm như tranh của Nhật, tranh Âu Mỹ, điêu khắc, sách v.v.



Thời gian mở cửa: từ ngày 17/2~24/3

Địa điểm: 神戸ゆかりの美術館・神戸ファッション美術館

Phí vào cửa 1.200 yen (Nếu bạn sử dụng tàu của tuyến Rokko Liner, bạn có thể mua vé gộp cả vé tàu và vé vào cửa với giá 1.300 yen).

Từ học sinh cấp 3 trở xuống: miễn phí.

Sinh viên, người trên 65 tuổi: 600 yen.

Thông tin chi tiết xin xem ở mã bên.



Rau cải của Kobe

Hiện nay, tại Kobe có khoảng hơn 100 cơ sở chuyên trồng rau ăn lá như rau cải, tập trung ở khu vực quận Nishi. Do có nhiều hộ sử dụng phương pháp trồng trong nhà nên rau cải được thu hoạch quanh năm. Mùa đông, do thời lượng chiếu sáng của mặt trời ngắn nên rau phát triển chậm, tuy nhiên, đây là thời kỳ rau ngon nhất.



Thường thì các gia đình thường làm món rau cải xào tại nhà. Tuy nhiên, rau cải này còn hợp với cả món Okomiyaki và Yakisoba nữa.